



Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp
Tuần Báo Phát Triển Điện Năng

Điện thư: bientap.tbptdn@gmail.com Web: WWW.VOVINET.ORG

Tuần báo Điện Khí Phân Giải, dành riêng cho bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Số 1426 6 tháng 11 năm 2022

Tình Người

*Tình người ban bố lý chơn hành
Trí tuệ phân minh tự tiến nhanh
Quyết chí dũng hành qui một mối
Trùng tu xây dựng tự phân hành*

Lương Sĩ Hằng

Mục Bé Tám 1996

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải toả uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

*Kính bái,
Bé Tám*

Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường:

- 1) Tại sao người lại nhớ người?
- 2) Làm người bị nhục mạ là sao?
- 3) Phần trí tuệ nằm nơi nào?
- 4) Nhân từ là gì?
- 5) Âm thanh lú lo do đâu mà có?
- 6) Duyên lành là sao?
- 7) Muốn xuất hồn thì phải làm sao?

1) 10-8-96

Hỏi: Tại sao người lại nhớ người?

Đáp: Thưa duyên là Trời định, nhớ từ gốc gác cho đến hiện tiền, khó quên là có sự liên hệ từ nhiều kiếp.

Kệ:

*Triền miên thương nhớ tánh chơn hiền
Cảm động thương yêu lại tạo duyên
Qui hội tình người trong chốc lát
Chơn tình bộc phát cảm tâm yên*

2) 11-8-96

Hỏi: Làm người bị nhục mạ là sao?

Đáp: Thưa làm người bị nhục mạ là chính mình không hiểu mình, hướng ngoại phung phí, linh khí yếu dần vì tham dục, hoàn toàn lệ thuộc ngoại cảnh, tánh ý lại gia tăng, nhiên hậu mới bị sự mạ nhục từ bên ngoài xâm chiếm, không minh đường lối tự chủ. Người tu thiên chịu nhin nhục tu tiến, lãnh vực trí tuệ thông khai, đối với sự nhục mạ vô cang, thì mới ảnh hưởng được người kế tiếp.

Kệ:

*Trí tuệ phân minh rõ đạo niêm
Qui y tam bảo vững bền thêm
Trí ý khai minh đường tâm đạo
Vô sanh thức giác thật là êm*

3) 12-8-96

Hỏi: Phần trí tuệ nằm nơi nào?

Đáp: Thưa phần trí tuệ nằm nơi giữa trán cho nên người làm pháp Soi Hồn thì phần giữa trán sẽ được vô ra và rất dễ chịu, lúc tham thiền nhập định được lâu nhờ nơi đó phát sáng và nhẹ nhàng, nhắm mắt thấy cảnh và biết được mình đang làm gì? Hiểu được Trời Phật đang diu tiến tâm linh, chứ tâm linh không diu tiến được Trời Phật. Cho nên cá tánh phải phục lụy Trời Phật mà tu, thì mọi việc sẽ được êm xuôi.

Kệ:

*Thâm tâm tiến hóa rõ đạo mùi
Quý tướng Trời cao tự rên trui
Phật Pháp vững bền không dấy động
Thành tâm hành pháp tự mình vui*

4) 13-8-96

Hỏi: Nhân từ là gì?

Đáp: Thưa nhân từ là hạnh đức thực hành tự cứu đời, qua pháp môn đã và đang thực hành, nhận được và phát triển nhân tốt và từ quang tận độ thúc dục chúng ta hành sự đứng đắn, tự cứu và độ tha trong chu trình tự cứu.

Kệ:

Chẳng còn loạn động tạo cầu mưu
Thực hiện công phu rõ điểm ưu
Dứt khoát thành tâm không động loạn
Thực hành tự tiến chẳng còn mưu

5) 14-8-96

Hỏi: Âm thanh líu lo do đâu mà có?

Đáp: Thừa âm thanh líu lo do nguyên khí của Trời thành tựu và xuất phát, tùy theo cơ năng của mỗi vị trí thanh trược lớn nhỏ khác nhau, tạo duyên tại mặt đất, tiến hóa theo cuộc sống của mỗi tâm linh.

Kệ:

Hành trình tiến hóa chuyển âm thanh
Sắc giới phân minh rõ lộ trình
Qui hội chơn hồn tâm thức giác
Quý yêu Trời Phật tự giao tình

6) 15-8-96

Hỏi: Duyên lành là sao?

Đáp: Thừa duyên lành là tay bắt mặt mừng, chung vui bàn bạc bất cứ lãnh vực nào cũng xây dựng cho nội tâm tự tiến.

Kệ:

Cùng chung tái ngộ chẳng lo phiền
Duyên đạo tình đời sống vẫn yên
Cảm thức trần gian là cõi tạm
Thực hành chơn pháp tự mình xuyên

7) 16-8-96

Hỏi: Muốn xuất hồn thì phải làm sao?

Đáp: Thừa muốn xuất hồn thì phải thực hành đứng đắn. Luồng điện của tâm thức và thể xác quân bình, lúc nhắm mắt tham thiền nhập định thì sẽ thấy rõ phần hồn xuất khỏi bản thể, ánh sáng đó sẽ giao du khắp cả càn khôn vũ trụ thì mới nhận định rõ xác này là căn bản của thanh quang, hoàn toàn tự động, hành đúng pháp chiều hướng phát triển, hướng thượng hay hướng hạ đó thôi.

Kệ:

Qui nguyên cảm thức rõ chơn hồn
Dễ dãi ra vô chẳng ác ôn
Sáng lạn chơn hồn qui một mối
Bình tâm thanh tịnh sống ôn tồn

CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY

Bài Thuyết Thứ Hai của Cụ Đỗ Thuần Hậu

Học Đạo có lẽ công khai bạn tường
Học thì nghe rõ cho tường
Lễ độ cho có con đường đạo tâm
Chớ hơn chớ kém chớ làm
Khi đau phải giúp, khi nằm phải toan
Đau thì truyền điển nhẹ nhàng
Khi mệt cũng để bạn vàng giúp cho
Bạn đừng có tính so đo
Nghe đau phải đến giúp cho bạn mình
Truyền điển phải lấy chữ tịnh
Tịnh tâm tịnh khẩu điển linh phát liền
Để cho người bệnh nằm yên
Chiếu ngay trên trán vào lò lư hương
Tiếp dẫn ngay xuống một đường
Tề luân hư cảnh cùng đường đi lên
Chúng ta sẽ đứng một bên
Tiếp luôn hơi khác cho bền đức tâm
Sức khỏe người bệnh phát minh
Bạn làm như thế bệnh tình an ninh
Không nên bày chuyện rộn ràng
Bình bông cho tốt để ngay mũi người
Bông thơm hấp dẫn tốt tươi
Cho bệnh khỏe khoắn hơn người lúc đau
Không nên chuyện vãng rạt rào
Để cho bệnh nghĩ thế nào được an.
Người nào mang bệnh tà sang
Bạn làm thế ấy là tà cũng dang
Lời đây dạy bảo hoàn toàn
Lẫn điều lễ độ rõ ràng chỉ cho
Hấp hối bệnh đã đáng lo
Ngạc khi mình thác, ta thời cầu siêu
Bình bông đặt để ngay đầu

Thấp nhang cầu nguyện hai câu Phật Tiên
Quan Âm bồ tát giáng siêu
Di Lạc giáo chủ chứng minh siêu hồn
Bạn đừng lộn xộn tâm hồn
Phái nam phái nữ đứng đôn hai bên
Ngang nhau thẳng rặng hai hàng
Trí ta chiêm ngưỡng cho hồn trắng sang
Lim dim mắt nhắm đàng hoàng
Chấp tay ngang ngực rõ ràng đạo tâm
Xin bạn nhớ kỹ đừng làm
Bàn tay tam muội để ngay luân tề
Mắt nhắm tâm tưởng đừng mê
Cho hồn siêu độ trở về Tây phương
Từ đây phân tác âm dương
Phân chia đôi án dựa nương miệng mình
Đưa rồi bạn cứ làm thình
Trí ý ta tưởng cho hồn siêu mình
Nhập mạch cũng thế bạn mình
Làm y như vậy lễ trình bạn nghe
Động quan linh cứu phải dè
Thấp hương miệng niệm bạn bè chân linh
Từ đây bước tới siêu hình
Động quan phần tán bạn mình đưa đi
Thấp nhang miệng niệm Mô Di
Đôi câu cầu khẩn đưa đi thiên đàng
Lễ rằng tế trí kỳ ai
Nhắm mắt ý tưởng niệm hoài
Chấp tay xá bái góc ngay diện tiền
Bước tới bẩy bước đầu tiên
Đứng lại chiêm ngưỡng cho hồn nương theo
Nam gia bẩy bước thẳng lèo
Phụ nữ chín bước sang hèn như nhau

Đi thời xem trước ngó sau
Thăng rặng đi tới chớ nên rạt rào
Pháp Lý nhà Phật truyền rao
Đạo đời lễ nghĩa trước sau vẹn toàn
Quần áo mũ áo đàng hoàng
Đưa ngay tới huyệt tán sau trở về
Người ngoài biếm nhẽ cười chê
Bạn mình đừng chấp tư bề mới ngoan
Từ đây (Hậu) đã tỏ tường
Đời đạo bạn giữ an nhàn tu thân
Có khi (Hậu) cũng đến phần
Anh em bầu bạn ân cần giúp nhau
Tu thời kẻ trước người sau
Nhớ câu bạn đạo thương nhau mới tường
Chữ thương tạc để làm đầu
Anh em pháp lý đạo mâu cùng nhau
Sách này dạy kỹ trước sau

Các bạn cố gắng thương nhau một nhà
Cội gốc chỉ rõ phân qua
Thích Ca Pháp Lý Di Đà từ đây
Sách này giữ lấy làm Thầy
Gần kỳ mãn hạn (Hậu) về Tây Phương
Anh em bầu bạn thương nhau một lòng
Đến đây Pháp lý đã xong
Xin chào các bạn bá tông gắng ghi
Thủy chung như nhứt vậy thì
Khoa Học Huyền Bí Vô Vi bạn à
Khảo cứu Pháp lý chỉ ra
Hễ tu thì được sách này chẳng sai
Lòng thương các bạn ai hoài
Cúi xin nhà Phật độ ngay người lành.

Đỗ Thuần Hậu

Saigon, rằm tháng 7, 1962

TRÍCH BẢNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG

KHÓA 3 Thiền viện QUY THỨC năm 1988 : “THANH TỊNH”

Amphion les Bains, 19 tháng 6 năm 1988 (tiếp theo)

Ở đời thì sợ dị nghị, sợ thiên hạ nói nặng nói nhẹ, vô chùa thì sợ Phật, vô nhà thờ thì sợ Chúa, sợ ông Cha, rồi làm sao tu? Không có tinh thần trao đổi, không biết giá trị của sự chiêm ngưỡng những hình hài người ta trưng bày, và không biết nhiệm vụ của ông Sư, ông Cha làm cái gì trong nhà thờ. Ông Cha là để giáo dục, hạ mình giúp đỡ các con tiến hóa, ông Sư cũng vậy, cũng phải hạ mình giáo dục những người ngu muội chưa biết đường đi, ông Phật càng hạ mình hơn nữa, để độ, tận độ chúng sanh kia mà, tại sao chúng ta bước vào chùa ta còn sợ, bước vô nhà thờ còn sợ, rồi làm sao ta học, ta tiến được về đạo nào? Đi học cái sợ, rồi đi học của gái, rồi đi học lấy chồng, tầm bậy tầm bạ trong nhà thờ, đâu có được. Cái luật ta tới ta chiêm ngưỡng và thấy sự hi sinh của Chúa, và thấy Ngài đã lột trần tất cả những sự thật, những cái gì của chính Ngài và khả năng của chính Ngài đã thăng hoa đi lên. Và chúng ta cũng đang mang thể xác như hình hài của Ngài, mà chúng ta không có ý chí để thăng hoa. Rồi chúng ta ngược lại, nhờ đỡ, lợi dụng Ngài, làm sao được. Tới nhà thờ, điều gì không hiểu thì hỏi ông Cha, ông Cha sẽ giải thích cho rõ ràng cái lịch sử đó và chúng ta chiêm ngưỡng cái lịch sử đó, nắm đó và chúng ta dòm lại bản thân của chúng ta, tâm lẫn thân của chúng ta trụ ở đâu, chúng ta mới giải thoát được.

Bước vào chùa cũng vậy, có ông Sư, có ông thượng tọa, phải hỏi, phải chất vấn, phải trao đổi để tìm hiểu, thì mới có cơ hội thăng hoa, tới hội tu cũng vậy, phải trao đổi thực sự coi như người gia đình, vì huynh đệ tử muội chung chung trong một nhà, đồng hít thở nguyên khí của càn khôn vũ trụ là một, phải lấy cái thức bình đẳng học hỏi mới có cơ hội thăng hoa

Cho nên sự thật là sự thật, chúng ta không có nên làm những chuyện mờ ảo, và gieo tiền cho nội tâm và thoái bộ

Mỗi chúng sanh đều nắm được cái nguyên ý của cả càn khôn vũ trụ mà đi, đó là sức mạnh vô cùng và xây dựng cho vũ trụ, cho biến thành xinh tươi trong nguyên ý của từ bi rõ rệt. Nguyên ý của thanh tịnh!

Cho nên chúng ta muốn đạt tới thanh tịnh thì chúng ta phải mô xê tất cả những sự sai lầm, mất trật tự của chính mình, tự nhiên trở về thanh tịnh. Hiểu hết là thanh tịnh mà không hiểu làm sao tịnh,

Cho nên phương pháp tu học hiện tại là nó hỗ trợ cho các Bạn lập trật tự về thể tâm nhưng mà thức thì chúng ta phải hiểu trước khi chúng ta hành, hiểu trọn tất cả mọi sự việc rồi chúng ta mới hành cái pháp; nếu mà không hiểu, hành không được. Hành nó bán tín, bán nghi làm sao nó phát triển, không có sự bán tín bán nghi nữa, khi mà chúng ta xét rõ ràng rồi chúng ta hành, chơn ra chơn, tà ra tà thì đâu có bị ma quỷ gì xâm nhập, chơn tà bất minh mới bị đảo lộn tình thế, mà đảo lộn tình thế thì ngoại xâm lợi dụng

Nhiều người đạt tới thanh tịnh thì cảm thức, thấy rõ tình thương khắp các nơi thể hiện trước mắt chúng ta, tất cả đều do mặt đất sanh thành, đất làm biết bao nhiêu việc, cứu độ trần gian, nhưng mà người quên lãng đất,

Xác của chúng ta từ đất, rồi từ nguyên điển của thanh quang, hai cái phối hợp mới kết thành. Vốn là hợp tác trong thanh tịnh, mới kết thành một nhơn duyên tại thế. Ở thế gian để thể hiện sự âu yếm của cha mẹ, sự ân ái của cha mẹ mới tạo ra thành con cái tại Trời.

Chúng ta đầy đủ tài liệu, đầy đủ dữ kiện để phân tách mà trong ý chí chúng ta nếu mà lui về thanh tịnh càng thấy rõ rệt mọi sự việc thể hiện đang giáo dục và giúp đỡ cho chúng ta gỡ rối và thăng hoa à đi tới trở về thanh tịnh rồi, các Bạn đồng đọc kinh Vô Tự thì tự nhiên con mắt của các Bạn không còn bị già nua nữa,

Con mắt tui năm nay 66 tuổi mà tui đọc chữ nhỏ còn được, là tại sao? Tui không có sử dụng nhiều về đọc sách, nhưng mà tui lại thiền nhiều, tui đọc được những sách kinh Vô Tự, như lời nói tui này giờ biết bao nhiêu sách vở viết ra, nhưng mà viết để làm gì? Kì thật nó nằm trong khối thân kinh thanh tịnh của mọi người, mà mọi người không biết trở về với thanh tịnh để tận đọc, sử dụng khả năng sẵn có của chính mình liên hệ với cả 3 cõi thiên, địa, nhân, mà không hiểu, cứ ôm cuốn sách học trong một góc đó rồi loạn óc luôn,

Cho nên trật tự đã lập lại được rồi thì bất cứ cuốn sách nào, thể hiện, việc gì các Bạn cũng có thể quán thông và có thể luận ra. Viết không biết bao nhiêu sách, nếu viết, các Bạn nắm được cái luật

sanh, lão, bệnh, tử, khổ và hồi sinh, viết biết bao nhiêu sách! Định luật sanh, trụ, hoại, diệt, hồi sinh,

Ngày hôm nay khoa học đang tìm, đang khảo cổ, đang tìm mấy ngàn năm xưa. Mảnh đất này là mảnh đất trắng lẹ, tươi đẹp. Rồi tới bây giờ, nền văn minh bây giờ nó thế nào ; rồi kết tập lại, để chi? Để cho các Bạn có cơ hội thức tâm. Từ xa xưa đến nay cũng bao nhiêu công chuyện đó thôi, nhưng mà biến dạng mà thôi. “Năm” phát ra từ nguyên lý của âm dương và nguyên lý của kim, mộc, thủy, hỏa, thổ biến dạng mà thôi. Cái đó nó nằm ở đâu? Nằm hẳn trong chúng ta, chúng ta có khối óc, có ngũ tạng, có ngũ hành, có kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, có âm dương đầy đủ, rồi chúng ta cảm thức, càng ngày càng thanh tịnh, rồi càng tìm ra, rồi công hiến biến dạng, đổi từ hình thức này biến qua hình thức nọ mà thôi! Chung quy xưa nay là một,

Cho nên người tu nắm được nguyên lý rồi, đối với cái việc phát triển và văn minh vật chất, không có xa lạ đối với người, Cũng cái lò, xet lửa nấu cơm là cũng dụng hơi nóng của nguyên lý để nấu cơm mà thôi. Thì bây giờ cũng dụng hơi nóng. Hồi xưa lấy củi đốt thành hơi nóng thì bây giờ nó biến dạng nhẹ, đơn giản hơn thôi, nhưng mà con người lại hung dữ hơn.

Bây giờ nó văn minh hơn, bọc đồng tiền 100 quan là muốn giết mấy loài thú là giết, muốn hại người nào cũng được nữa, cho người ta ngủ hồng được nữa, lấy số telephone nói họ, mắng họ ngủ không được, giết người không cần dao ! Hồi trước đi xe bò, accident chết một người là quan trọng lắm. Bây giờ đi máy bay chết mấy trăm người trong nháy mắt!, Càng văn minh càng hung dữ hơn,: mà trở về, biết tu trở về với siêu văn minh thực chất của Thượng Đế là đánh tan sự hung dữ đó. *(còn tiếp)*

Đề tài suy gẫm

Điện và điện

Khoa học đã cho chúng ta thấy không ai chế tạo chúng ta ra được: phần hồn lẫn thể xác. Mà điện là sức mạnh. Nãy giờ cúp điện thì các bạn không được nghe âm thanh, không được đèn, không có thể quay video được, nhưng mà có điện các bạn có thể quay video được. Rồi cái điện Hư Không Đại Định bên trên chuyển xuống thế gian, phân thân cứu độ chúng sanh, Điện cực thanh cực tịnh đó đâu cần phải máy móc, không cần máy móc. Ngay trung tim bộ đầu của các bạn được rút đi lên hòa cảm với bên trên thì cái máy siêu nhiên sẽ chiếu rọi tâm thức của các bạn. Các bạn thấy rõ đường đi mà chính bạn phải đi, bạn phải khai phá; mà bạn phải nhịn nhục, nếu không nhịn nhục không khám phá được.

Khóa 1 T/V Vĩ Kiên - Bài Nhịn Nhục- 16 /04/ 1986

THƯ TỪ LAI VẮNG

Kính gửi Ông Tâm
Coi tên là c t B. Sinh 1935
Con nhớ ngay ông Tâm con ở Việt Nam
Ông toàn giảng dạy những lời chân tiếng
ngọc - từ ngay ông Tâm rồi khi về Việt
Nam, con vất vả vất vả cái gì quý
của
Kính thưa ông Tâm con tu từ
trước đến nay đến cũng có kết quả
nhưng những tiền giờ con lại nghiệp
con quý nặng lại thêm bị năm bình
tê khó khăn mà gặp phải nào nê
mên chúng tu chăm tề
Kính xin ông giải đùm kính từ cho
con và nghiệp con - để cho nhẹ
nhân đất được nhẹ nhàng con đi
bị tu học, những tiền giờ con tu được
không, Ông Tâm, cho con ích chủ gửi
bè cho con biết đang con này đang
con mong ngay ông Tâm trở về con có
được gặp không
ngày 2-9-1994 Cam ơn Ông Tâm

Ngày 14/9/94

Chị T B ,

Ông Tám đã nhận được thư con được biết sự xa cách giữa con và ông Tám lâu năm nhưng con vẫn nhớ thương ông Tám. Thành thật cảm ơn con.

Còn về đường tu học thì phải ngộ khổ. Trong khổ thì mới thấy rõ chơn lý hơn.

“Khổ hành tâm thức mới nên thân
Thức giác tự tu chuyện tối cần”

Nói về kinh tế thì Trời đã ban cho con có một cơ hình thể xác có thể đứng và đi trên mặt đất, cộng với khối óc tinh vi thế gian không ai có thể chế được, chỉ chờ sự nhịn nhục tối đa của chính con nhiên hậu mới tự hiểu được là chính mình tham và tự hại đó thôi. Nhịn nhục và tự đạt đến sự thanh tịnh thì mọi phước đức sẽ hội tụ căn cơ tiến hóa của tâm linh. Lúc đó con sẽ cảm thấy vui mà thực hành trong nguyên lý đời đạo song tu. Tất cả đều do con mà ra, con thanh tịnh thì mọi sự sẽ được yên vui, con còn khôn hơn con trâu. Con trâu không đòi hỏi kinh tế nhưng nó vẫn có kinh tế dồi dào cho cuộc sống của chính nó. Có phải Trời ban hay là không?

Ở đời này có câu;”Trời sanh voi sanh cỏ”. Người chịu tu và cương quyết giải nghiệp tâm thì cũng sẽ thành Phật. Chúc con vui tiến.

Quý thương,

Lương Sĩ Hằng,

Thông Báo của Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California

Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California
Giới Thiệu Video “Ngày Giỗ Đức Tổ Sư Đổ Thuần Hậu”
Và Video Văn Nghệ tại Thiên-Viện Hai-Không

Ngày 4 tháng 11 năm 2022

Kính gửi quý bạn đạo,

Nhân dịp Thứ Sáu 4 tháng 11 là đúng ngày giỗ của Đức Tổ Sư theo âm lịch (11 tháng 10), kính mời quý bạn xem video “Ngày Giỗ Đức Tổ Sư Đổ Thuần Hậu”, thơ của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng Vĩ Kiên, phổ nhạc: Nhạc Sĩ Lê Huỳnh, để tưởng nhớ đến công ơn của Ngài.



https://www.phaplyvovi.org/van_dao_and_loi_cao_y_deps/detail?article=80

Kính mời quý bạn xem tiếp Video Văn Nghệ tại Thiên Viện Hai-Không đêm 24.09.2022. Quý bạn có thể chọn bấm vào các đường link hay hình chụp để xem video trên phaplyvovi.org:

Văn Nghệ– Phần 1

https://www.phaplyvovi.org/video_collections/24-09-2022--van-nghe-hai-khong-phan-1--musical-performance-part-one



Văn Nghệ– Phần 2 (Tiếp Theo)



https://www.phaplyvovi.org/video_collections/24-09-2022--van-nghe-hai-khong-phan-2--musical-performance-part-two-

Quý Bạn muốn xem video trên YouTube xin đăng ký (subscribe) vào kênh **Vô Vi Publications** để dễ theo dõi khi chúng tôi đăng tải video mới.

Thành thật cảm ơn quý bạn đạo,

Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California kính mời.

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN

Kính xin quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho bà Dương Thị Dậu sinh 1933, mất hồi 2h00 ngày 28/09 năm Nhâm Dần nhằm ngày 22/10/2022 tại Bình Tân, tp HCM được siêu thăng tịnh độ. Gia đình bạn đạo Dương Thị Thu Ba và Thu Trang đồng cảm tạ.

Thiền Viện Tâm Linh và Sức Khỏe Long Thành, Việt Nam kính báo.